

NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM 10/8

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ song nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong không ít gia đình. Chất độc da cam (CDDC) không chỉ tàn phá hình hài, sức khỏe của những người trở về từ cuộc chiến mà còn để lại di chứng qua nhiều thế hệ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua, các cấp hội nạn nhân CDDC/Đioxin trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ, trở thành điểm tựa vững chắc giúp các nạn nhân CDDC vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Nỗi đau xuyên thế kỷ

Một ngày mới bắt đầu với bà Trần Thị Phượng, thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư) bằng việc dậy từ 5 giờ sáng nấu nổi cháo cho người con trai Phạm Văn Tân năm nay hơn 40 tuổi, bị ảnh hưởng CDDC từ bố. Suốt hơn 40 năm qua anh chỉ nhìn, nghe thấy mẹ nhưng không gọi được. Chẳng mất sớm do ảnh hưởng của CDDC, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai bà Phượng. Bà trải lòng: Vợ chồng tôi sinh được 3 con. May mắn con trai đầu và con gái thứ ba đều khỏe mạnh, lành lặn còn Tân sinh ra đã bị thiếu năng trí tuệ, chân đi tật. Suốt một thời gian dài, tôi ròng rã đưa con đi chữa bệnh khắp nơi nhưng không có tiến triển, đến khi gia đình không còn đủ sức lực và kinh tế tôi đành chấp nhận để con sống chung với bệnh tật. Nhìn con đã ngoài 40 tuổi nhưng trí tuệ không được như người bình thường thì đau xót lắm nhưng chẳng thể làm gì. Bây giờ tuổi tôi đã cao, lại hay đau ốm, chẳng biết sẽ sống được bao lâu để nuôi con. Khi tôi mất đi ai sẽ chăm sóc con hàng ngày.



Nạn nhân chất độc da cam được hướng dẫn làm nghề giấy xuất khẩu tại Trung tâm Chăm sóc và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam.

tổ 10, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình khó có thể diễn tả hết thành lời. Như bao lớp thanh niên yêu nước, năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Mạnh nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hành quân chiến đấu liên miên, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Năm 1975, ông trở về và lập gia đình. Niềm hạnh phúc ngày đoàn tụ cũng chính là khởi đầu của nỗi bất hạnh. Ông đã nhiễm phải thứ chất

độc nguy hiểm hơn cả cái chết - CDDC/Đioxin. Ông Mạnh kể: Trong 3 con trai thì con trai đầu Đỗ Vũ Nhật bị ảnh hưởng bởi CDDC từ bố. Nhật đẻ ra rất yếu ớt, không biết lẫy, không biết bò, chỉ suốt ngày khóc. Một đứa trẻ bình thường, chỉ 10 - 12 tháng đã biết đi nhưng con tôi đến tận năm 17 tuổi mới biết đi. Thế nhưng, chân tay cháu dần cọ quặp, thần kinh không ổn định, suốt ngày la hét, đập phá đồ đạc, nhất là những khi trái gió trở trời. Mọi sinh

hoạt hàng ngày Nhật đều không thể tự chủ, vợ chồng tôi phải thay nhau chăm sóc con. Giờ Nhật đã 48 tuổi nhưng lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ. Hiện tại vợ tôi buôn bán ngoài chợ, tôi ở nhà vừa chăm con vừa tranh thủ nhận sửa chữa đồ điện gia dụng, chỉ mong con tôi đến tuổi khôn ngoan nho nhỏ để lo thuốc thang cho con và cuộc sống của hai vợ chồng sau này. Gia đình bà Phượng, ông Mạnh chỉ là hai trong hàng chục nghìn gia đình

trên địa bàn tỉnh phải gánh chịu nỗi đau da cam - nỗi đau của bao người bố, người mẹ phải chứng kiến những đứa con của mình sinh ra với hình hài, trí óc không nguyên vẹn. Hàng ngày, hàng giờ họ dành hết sức lực, tình yêu thương vô bờ bến cho những người con bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân CDDC cao trong cả nước. Nhiều trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật; nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi làm vợ, làm mẹ; bao người khác đang chết dần chết mòn, từng ngày, từng giờ quằn quại, vật vã vì những căn bệnh quái ác liên quan đến CDDC.

Xác định việc trợ giúp các nạn nhân không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm, tình yêu thương mà còn mang tính trách nhiệm pháp lý, Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh được thành lập năm 2004, là hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, gần 20 năm qua Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh đã khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho nạn nhân CDDC. Các cấp hội đã kết nối, vận động xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như xây mới, sửa chữa hơn 400 ngôi nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn, tặng quà cho hơn 300.000 lượt nạn nhân; trao tặng hàng chục sổ tiết kiệm cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho hàng trăm cháu là nạn nhân CDDC gián tiếp; cấp 400 xe lăn, xe lắc, 150 máy trợ thính và nhiều dụng cụ sinh hoạt khác cho

nạn nhân CDDC trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức dạy nghề cho hơn 500 nạn nhân CDDC, tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 - 15 con, cháu các nạn nhân. Đặc biệt, gần 13 năm qua, hoạt động của Trung tâm Tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh đạt hiệu quả cao, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nạn nhân CDDC. Trung tâm đã tẩy độc cho hơn 4.000 nạn nhân bằng phương pháp Hubbard. Sau khi hoàn thành đợt tẩy độc, sức khỏe của các nạn nhân đều được cải thiện.

Bên cạnh việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho hội viên, Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh còn tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CDDC. Hội đã cung cấp nhân chứng, vật chứng cho Trung ương Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin Việt Nam để phục vụ cho việc kiện các công ty hóa chất của Mỹ, thu thập hàng triệu chữ ký kêu gọi công luận thế giới ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân CDDC, tổ chức 2 cuộc mít tinh và ủng hộ 100 triệu đồng cho vụ kiện.

Bà Nguyễn Thủy Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh cho biết: Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho nạn nhân CDDC, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ nạn nhân CDDC, đồng thời tăng mức hỗ trợ cho các nạn nhân CDDC trong toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Chủ động tham gia cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CDDC theo hướng dẫn của Trung ương Hội

Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin huyện Vũ Thư



CDDC đã đẩy những nạn nhân CDDC trở thành những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ, là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Chính vì thế, tôi mong các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm chăm lo, giúp đỡ để nạn nhân CDDC của huyện Vũ Thư nói riêng và toàn tỉnh nói chung được tiếp thêm động lực vượt lên nỗi đau da cam.

Bà Trương Thị Thanh, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng



Tôi là nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi CDDC, hiện đang sống cùng chị gái bị khuyết tật, hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đây hai chị em tôi sống trong căn nhà cấp 4 dột nát. Nhà thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe của tôi và chị gái lại rất yếu nên không có khả năng xây nhà mới. May mắn được sự giúp đỡ của các cấp hội, tháng 6/2023 chị em tôi đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Mỗi dịp lễ, tết hay những ngày kỷ niệm, gia đình tôi đều được nhận quà của các cấp hội nạn nhân CDDC. Tôi xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các cấp hội nạn nhân CDDC đã giúp đỡ gia đình tôi.

Ông Đoàn Trọng Hạo, xã An Tân, huyện Thái Thụy



CDDC khiến tôi bị nhiều bệnh mãn tính như đau nhức vai gáy, tê bì chân tay... Sau khi được tẩy độc tại Trung tâm Tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh tôi thấy sức khỏe tốt hơn hẳn, bản thân ăn ngon, ngủ ngon, huyết áp giữ ở mức ổn định, một số bệnh mãn tính cũng giảm nhiều. Tôi sẽ tiếp tục tham gia các đợt gia tẩy độc tại Trung tâm.

Nạn nhân CDDC/Đioxin Việt Nam. Thời gian tới, Hội Nạn nhân CDDC/Đioxin tỉnh sẽ đề xuất các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chế độ, chính sách cho thế hệ thứ ba, thứ tư bị ảnh hưởng bởi CDDC. **THU THÚY**

Lan tỏa mô hình "Dân vận khéo" ở Kiến Xương

Công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực.

Ông Trương Cộng Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương cho biết: Thời gian qua, công tác dân vận luôn được các cấp hội CCB chú trọng. Năm 2023, Hội đã xây dựng 47 mô hình "Dân vận khéo" ở 33 xã, thị trấn trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình, trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông, trước đây chỉ có tổ tư quản xã Vũ Quý nhưng nay đã lan tỏa, xây dựng ở các xã khác như Bình Nguyên, Vũ Lễ, Nam Bình. Với lực lượng chính là hội viên CCB, các tổ đã làm tốt nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn nhân dân qua đường an toàn, đúng luật góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Không những thế, CCB huyện Kiến Xương còn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Điển hình như ở xã Quốc Tuấn, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội CCB xã đã vận động hội viên tích cực trồng cây trên các tuyến đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ông Phạm Văn Cẩm, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội đã triển khai đến tất cả các chi hội tuyên truyền, vận động hội viên, người dân ở các khu dân cư tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện phong trào thấp sáng

hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 599 mô hình, trong đó có 227 mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa và diện rộng. Nhiều mô hình có ý nghĩa, giá trị nhân văn cao như mô hình cấp lá yêu thương, biển rác thải thành tiền ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mô hình nổi cháo từ thiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngày chủ nhật xanh của đoàn thanh niên; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của MTTQ... Các mô hình "Dân vận khéo" không chỉ làm đổi thay diện mạo các vùng nông thôn mà còn đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Không những thế, CCB huyện Kiến Xương còn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Điển hình như ở xã Quốc Tuấn, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội CCB xã đã vận động hội viên tích cực trồng cây trên các tuyến đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ông Phạm Văn Cẩm, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội đã triển khai đến tất cả các chi hội tuyên truyền, vận động hội viên, người dân ở các khu dân cư tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện phong trào thấp sáng



Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của bà Trần Thị Lan, xã Bình Minh là điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện Kiến Xương.

Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Là người năng nổ, nhiệt tình với công tác hội và các phong trào, hoạt động của địa phương, trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn Bắc Trạch Đông, xã Văn Trường (Tiền Hải), cựu chiến binh (CCB) Đoàn Văn Hùng đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế gia đình. Ông còn vận động các CCB tham gia sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, là đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế của địa phương.



Cựu chiến binh Đoàn Văn Hùng (người bên trái) trồng hơn 200 gốc ổi, na, xoài cho thu nhập cao.

Nhập ngũ năm 1982, công tác trong quân đội đến năm 1985 thì xuất ngũ, trở về quê hương ông Hùng tiếp tục tham gia công tác tại HTX DVNN xã đến năm 1990. Ông chia sẻ: Với mức lương hưu của mình tôi có thể sống thoải mái ở nông thôn nhưng bản thân đã gần bỏ vợ đồng ruộng từ nhỏ, lại từng là cán bộ HTX, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp nên tôi quyết tâm xây dựng mô hình gia trại tiêu hợp. Ngày đầu khởi nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn, người dân bỏ ruộng hoang, tôi và vợ phải đến từng hộ vận động bà con cho thuê lại để sản xuất nông nghiệp; làm được rồi thì sản phẩm làm ra khó bán vì chất lượng chưa tốt, bị thương lái ép giá khiến một thời gian tôi "mất ăn, mất ngủ".

Hiện nay, ngoài trồng hơn 2 mẫu cây ăn quả và cây màu các loại, ông Hùng còn nuôi thêm 60, cá rô đầu vuông, tận dụng nguồn hoa quả dư thừa làm thức ăn cho ốc. Dù gia đình ông chỉ có hơn 40m² ao nuôi nhưng với 2 trảng nuôi rộng hơn 30m² ông vừa có thể tận dụng nguồn hoa quả hồng, thải loại để làm thức ăn cho ốc vừa có thể nuôi được cá rô đầu vuông bên dưới, chỉ với diện tích nhỏ nhưng cũng "bỏ túi" hơn 50 triệu đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, mô hình của CCB Đoàn

Văn Hùng cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm. Với cương vị Bí thư Chi bộ thôn, ông Hùng luôn sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao rồi mới làm việc nhà. Mong muốn lớn nhất của ông hiện nay là Đảng, Nhà nước có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực trẻ tham gia sản xuất nông nghiệp. Bởi theo ông, hiện nay có nhiều yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp như giá thành vật tư nông nghiệp cao, khoa học kỹ thuật chưa được áp dụng triệt để nên năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao dẫn đến giá thành thấp. Ngoài ra, ông cũng mong muốn các địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch khu vực canh tác cây màu, xây dựng các tuyến giao thông nội đồng, giúp cho nông dân yên tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Dàng, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Trường cho biết: Hội CCB xã Văn Trường có hơn 300 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Ngoài những đồng chí là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi thì các hội viên đều tích cực tham gia phát triển kinh tế như cấy lúa, trồng màu, làm máy tre đan, làm dịch vụ nông nghiệp. Trong đó, CCB Đoàn Văn Hùng là một hội viên gương mẫu, rất tích cực với các phong trào, hoạt động của hội và của địa phương; mạnh dạn chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho hiệu quả cao hơn. Nhiều năm liền đồng chí được Hội CCB huyện Tiền Hải và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương. **TIẾN ĐẠT**